

# คู่มือออนไลน์

(28 สิงหาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

## ดวงชะตาที่เหมาะสมแก่การเข้าหาความสงบของพระธรรมของพระพุทธเจ้า

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า แก้ว เกิดวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2506 เวลา 12.00 น. สุราษฎร์ธานี เพศหญิง อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

คำถามแรก ถ้าจะไปลงทุนทำร้านอาหารขนาดเล็กกับเพื่อนหญิงในต่างแดนฝั่งยุโรป จะพอได้มั๊ยคะ ถ้าเป็นไปได้ ช่วงไหนดีคะ จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปด้วยมั๊ยคะ หรือไปๆมาๆ

ผมจะตอบคุณแยกเป็น 2 คำถามนะครับ คำถามแรกก็คือเรื่องการร่วมหุ้นส่วนลงทุนร้านอาหาร

คุณแก้วเป็นคนชอบเสี่ยงโชค ลงทุน ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ แต่ก็มักมีอุปสรรค และบังเอิญดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ มันกระตุ้นให้เกิดความต้องการลงทุน หรือ ริเริ่มทำกิจการอะไรสักอย่าง

แนวคิดในเรื่องการอยากลงทุนของคุณจึงถูกกระตุ้นจากดวงดาวอย่างแรงทีเดียว

แต่การลงทุนหุ้นส่วนกับใครก็ตาม ในดวงชะตาบอกว่า มักจะไม่ค่อยให้ผลดีนัก อาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดวงชะตาของคุณในปีนี้นับตั้งแต่เดือนเกิดเป็นต้นมา ไม่ได้เอาเสียเลยหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนอาจจะสร้างความผิดหวัง หรือ ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังได้

จึงไม่แนะนำให้ทำลงทุนในปีนี้นะครับ

ต่อคำถามที่ว่า จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานด้วยมั๊ย เรื่องนี้ก็เช่นกันที่ถูกดวงดาวกระตุ้นอย่างรุนแรง ทำให้คุณอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องการทำงาน

เนื่องจากคุณแก้วมีฐานะการเงินที่ดีพอสมควร ดังนั้น การเลือกที่จะอาศัยอยู่ในอเมริกา หรือ ในยุโรป เรื่องค่าใช้จ่ายคงไม่ใช่ปัญหา เพราะคงจะไม่แตกต่างกันนัก

ในช่วงนี้ ดวงดาวกระตุ้นให้คุณอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัย จึงเป็นไปได้ที่คุณกำลังคิดที่จะย้ายที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

ส่วนที่คุณถามว่า หรือจะต้องเดินทางไปๆมาๆหรือไม่ นั่นเดี๋ยวนี้ การเดินทางไปยุโรปก็ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง น้อยกว่านั่งรถทัวร์ไปเชียงใหม่ด้วยซ้ำ จึงคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่ประเด็นครับ จะเลือกแบบไหนก็ไม่ต่างกัน

คำถามที่สอง มีโอกาสแต่งงาน หรือ ใช้ชีวิตคู่มีัยคะ

ดูจากดวงชะตาของคุณแล้ว คุณสามารถมีคู่ได้แน่นอน และเมื่อพิจารณาจากอายุของคุณแล้ว ก็คาดว่า คุณน่าจะเคยผ่านการมีคู่มาแล้ว แต่อาจจะต้องเลิกกันไป

ดังนั้น คุณจึงไม่ใช่ดวงชะตาของคนไร้คู่ แต่ทำไมจึงไม่มีคู่อย่างที่คุณถามมา

เมื่อพิจารณาให้ลึกกลงไปในดวงชะตาแล้ว ก็เห็นว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาก ตามสไตล์ผู้หญิงทำงาน หรืออาจจะถึงขั้นคือเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ ความรักที่เกิดขึ้นของคุณ จึงมักจะเป็นความรักแบบค่อนข้างจะรวดเร็ว หวือหวา ประเภทถูกใจก็รักเลย

ครั้งเมื่อคบกันเป็นแฟน ก็ดูเหมือนว่า จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไรนัก ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยผ่านขั้นตอนการเป็นคู่รักกัน เพราะคุณมีความหวาดกลัว หรือระแวงอยู่ในใจ จึงมักจะไม่ค่อยผ่านขั้นตอนนี้

แต่หากผ่านขั้นตอนคู่รักกันแล้วได้แต่งงานอยู่กินกัน ชีวิตแต่งงานก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้มเหลว คู่ของคุณอาจจะแอบไปมีคนใหม่ก็ได้ ทำให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งเถียงกัน และนำไปสู่การแตกแยก

ดังนั้น การจะมีคู่อีกหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับตัวคุณ แต่หากให้ผมแนะนำ ดวงชะตาของคุณเหมาะแก่การหันไปสู่วางใจได้ร่วมของพระธรรมของพระพุทธเจ้ามากกว่า มากกว่าที่จะมาทางโลกิยะ

คุณจะมีความสุขมากกว่า

อีกอย่างหนึ่ง คุณก็อายุ 51 ปีเข้าไปแล้ว โอกาสที่จะเจอคนที่จริงใจนั้นค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่ก็อาจจะหวังในเรื่องความร่ำรวยของคุณมากกว่า

คำถามที่สาม อยู่ต่างแดนมานานพอสมควร มีโอกาสจะกลับมาเกษียณบ้านเกิดหรือไม่คะ เพราะเมื่อเข้าลองสมัครงานการบิน กับ งานเลี้ยงเด็กเล็ก (ซึ่งเพิ่งหมดสัญญาเมื่อสิ้นก.ค. ค่ะ) งานไหนจะได้ก่อน และอยู่จนเกษียณคะ

เรื่องงานใหม่ที่คุณกำลังรออยู่นั้น คงต้องรออีกสักพักใหญ่ทีเดียวครับ ตอนนี้ดูท่าว่าจะยังไม่ได้ครับ

แต่ผมจะบอกว่า งานที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณก็คือ งานประเภทบริการ งานที่เกี่ยวกับความสวยงาม ความหอม งานที่ต้องใช้ศิลปะ งานของผู้หญิง เช่น งานครัว ทำอาหารการกิน เป็นต้น

ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ว่าเหมาะกับงานประเภทไหน และลองวางแผนอนาคตของตัวเองดูนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณแก้ว ช่วยตัดบัตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathihti@gmail.com](mailto:thammathihti@gmail.com) แล้วผมจะนำมา ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณลัดดา ครับ

